

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘ /ว ๖๖๒๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี  
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุริยง ตำบลเสม็ด  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๙๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้บริหารของ  
กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ แจ้งว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการให้บริการจัดการทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL) ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ในที่ประชุมประสานภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องการพัฒนาศมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยผู้เข้าสอบจะได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้วยการใช้ดิจิทัล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เมื่อผู้เข้าสอบมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะเปิดรับสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ [www.niets.or.th](http://www.niets.or.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงการวางแผนองค์กรในหลายมิติ มีกำหนดการทดสอบในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีค่าธรรมเนียม การสอบคนละ ๓๕๐ บาท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (<https://dole.go.th>) และเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (<https://www.niets.or.th>) หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕-๗-๖๗

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี



รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [cbi\\_nfedc@nfe.go.th](mailto:cbi_nfedc@nfe.go.th)

“เรียนดี มีความสุข”